

## **Si Propeta Muhammad**

Isinugo nga ni Allah si Muhammad bilang pangwakas sa mga sugo. Ginawa Niya ang mensahe niya na pangwakas sa mga mensahe. Isinugo siya ni Allah upang gabayan ang mga tao sa pagsamba sa Kanya lamang at iwaksi ang lahat ng sumasalungat doon na mga gawaing ipinansasamba ng mga tao gaya ng pagsamba sa mga imahen at iba pa. Isinugo si Muhammad sa Makkah noong siya ay apatnapung taong gulang. Noong bago pa niya nakamtan ang pagkapropeta niya, siya na ang pinakamataas sa mga kalipi niya, bagkus ang pinakamataas sa Sangkatauhan, sa kagandahan ng Asal. Kilala siya noon sa pagiging matapat, mapagkakatiwalaan at mataas ang mga kaasalan, hanggang sa tinagurian siya ng mga kalipi niya na *al-Amin*, ang Mapagkakatiwalaan.

Siya ay hindi marunong bumasa't sumulat. Ikinasi ni Allah sa kanya ang Qur'an, na hinamon ni Allah ang lahat ng tao na maglahad din ng tulad nito.

### **Ang mga Saligan ng Relihiyong Islam**

**1. Ang Pananampalataya Kay Allah.** Ito ang batayan ng Reliyong Islam. Ang Pananampalataya kay Allah ay ang tiyakang paniniwala sa kairalan (*existence*) ni Allah; na Siya ay Panginoon ng lahat ng bagay at ang Nagmamay-ari ng mga ito; na Siya ay ang Tagapaglikha lamang, at ang Tagapangasiwa sa buong Sansinukob; na Siya lamang ang karapat-dapat sa pagsamba: wala Siyang katambal; na Siya ay nagtataglay ng mga katangian ng kagánápan; na Siya ay walang kaugnayan sa bawat kapintasan, kakulangan at pagkakatulad sa mga nilikha.

2. Ang Pananampalataya sa mga Anghel. Ang mga anghel ay mga nilalalang na nakalingid sa paningin, mga nilikha, at mga sumasamba kay Allah. Wala silang taglay na anuman sa mga katangian ng pagkapanginoon ni pagkadiyos. Ang Muslim ay sumasampalataya sa kairalan nila. Sila ay marami: walang nakabibilang sa kanila kundi si Allah.

3. Ang Pananampalataya sa mga Kasulatan. Ang Muslim ay sumasampalataya na si Allah ay nagbaba ng mga Aklat sa ilan sa naunang mga propeta Niya at mga Sugo Niya alang-alang sa paglilinaw sa katotohanan at pag-aanyaya rito, gaya ng Tawrah, Injil, at Zabúr. Sumasampalataya ang Muslim sa Qur'an na ibinaba ni Allah sa Pangwakas sa mga propeta Niya, si Muhammad. Ang Qur'an ay ang huling Mensahe ni Allah para sa Sangkatauhan. Hindi tatanggapin ni Allah mula sa sinuman ang gawa kung hindi ayon sa nasaad dito. Ito ay nangingibabaw sa mga naunang aklat at nagpapatotoo sa mga ito. Natatangi rin ito dahil si Allah ay nangako sa pangangalaga rito kaya hindi ito napasukan ng paglilihis at pagpapalit sa nilalaman. Iyan ay kabaliktaran ng nangyari sa mga naunang aklat na pinasok ng paglilihis at pagbabago sa nilalaman dahil si Allah ay hindi nangako sa pangangalaga sa mga ito, gaya ng Qur'an.

4. Ang Pananampalataya sa mga Sugo. Sumasampalataya ang Muslim na si Allah ay nagsugo sa kanila alang-alang sa pag-aanyaya sa Sangkatauhan sa pagsamba kay Allah lamang at sa pagwawaksi sa lahat ng sumasalungat doon. Sila ay mga taong nilikha. Wala silang taglay na anuman sa mga katangian ng pagkapanginoon at pagkadiyos. Taglay nila ang mga katangian ng mga tao gaya ng pangangailangan sa pagkain at inumin, at ng pagkakasakit at kamatayan.

Ang mga sugo ay ang pinakamabuti sa mga tao. Pinili sila ni Allah at itinangi sila sa paghahatid ng mensahe Niya. Ang pagsampalataya sa kanila ay naglalaman ng pananampalataya na ang mensaheng hatid nila ay totoo. Ganoon din ang pananampalataya sa nalaman natin ang pangalan mula sa kanila ayon sa pangalan niyon mismo, at ang paniniwala sa napagtibay mula sa mga kaalaman mula sa kanila. Kabilang din ang pagsasagawa sa Batas ng pangwakas sa kanila na si Muhammad, yayamang hindi na tatanggapin ni Allah, matapos na maisugo siya, ang Batas ng iba pa sa kanya.

5. Ang Pananampalataya sa Huling Araw. Ito ay ang Araw ng Pagkabuhay, na sa araw na ito ay bubuhayin ni Allah ang mga tao para sa Pagtutuos at Paggaganti. Tinawag ito na gayon dahil wala nang araw pagkatapos nito yamang mananahan na ang mga nararapat sa Paraiso sa mga tahanan nila at ang mga nararapat sa Impiyerno sa mga tahanan nila.

**6. Ang Pananampalataya sa Pagtatakda.** Sasampalataya ang isang tao na si Allah ay nakaalam sa anumang nangyari, anumang nangyayari at anumang mangyayari, at na ang anumang niloob ni Allah ay nangyayari at ang anumang hindi niya niloob ay hindi mangyayari, at na hindi magaganap ang anuman kung hindi ayon sa kaalaman Niya at kalooban Niya.